

Xác định rõ giải pháp đột phá

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 10.12, Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Ninh tiến hành thảo luận tổ. Phiên thảo luận tổ ghi nhận tổng số có 45 lượt ý kiến phát biểu. Về cơ bản, các đại biểu đồng tình và thống nhất với nhận định, đánh giá về kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo năm 2025 mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cũng như các tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.



Tổ 1 gồm Tổ đại biểu khu vực thị xã Quế Võ và huyện Gia Bình Ảnh: H. Yến



Tổ 2 gồm đại biểu khu vực thành phố Bắc Ninh và huyện Lương Tài

Đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung chuyên đề, các đại biểu HĐND tỉnh đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đồng thời, khẳng định UBND tỉnh đã tập trung tổ chức chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt, tích cực thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế được nhận định có sự khởi sắc; sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt; thu ngân sách đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động đối ngoại, hợp tác với các địa phương, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao vị thế của tỉnh; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nêu nhiều vấn đề còn bất cập, vướng mắc; những hạn chế, tồn tại cần có giải pháp khắc phục, như: Tăng trưởng kinh tế với nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực FDI; số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động nhiều.

Mặt khác, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chưa đầy đủ và đồng bộ, tiến độ một số công trình hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp còn chậm (Đường Tỉnh lộ 285B, Đường Vành đai 4, Đường 287...). Cùng với đó, lĩnh vực kinh doanh du lịch phát triển chưa đồng bộ, tỷ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh thấp. Một số chỉ số về điều hành, quản trị địa phương năm 2024 của tỉnh chưa đạt như kỳ vọng.

Thực hiện đồng bộ các bước

Từ những tồn tại, hạn chế, các đại biểu kiến nghị với HĐND, UBND một số nội dung. Về lĩnh vực kinh tế - ngân sách, cần tập trung rà

HĐND tỉnh thảo luận về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, tính khả thi, biểu quyết thông qua nghị quyết về điều hành ngân sách cuối năm 2024; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Phiên thảo luận chia thành 4 tổ. Tổ 1 gồm: Tổ đại biểu khu vực thị xã Quế Võ và huyện Gia Bình. Tổ 2 gồm: Tổ đại biểu khu vực TP. Bắc Ninh và huyện Lương Tài. Tổ 3 gồm: Tổ đại biểu khu vực TP. Từ Sơn và thị xã Thuận Thành. Tổ 4 gồm: Tổ đại biểu khu vực huyện Yên Phong và huyện Tiên Du.

soát các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch để thực hiện đồng bộ các bước, các khâu và lộ trình về quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tăng cường giải pháp khai thác nguồn thu phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.

Đại biểu Tổ 1 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra, để có giải pháp phù hợp trong năm 2025. Theo đó, quan tâm, chỉ đạo đăng ký thực hiện các nhiệm vụ đột phá một cách toàn diện trên địa bàn tỉnh, chú không chỉ tập trung vào một số cơ quan, đơn vị địa phương.

Đại biểu Tổ 4 đề nghị, xác định rõ những nhiệm vụ đột phá của các cơ quan, đơn vị trong năm 2025, tránh trùng lặp với nhiệm vụ thường xuyên; chỉ rõ nguyên nhân thu ngân sách tiền sử dụng đất thấp.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đại biểu tổ 2 đề nghị, tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nội đồng; quan tâm, mở thêm các trường THPT công lập. Đại biểu Tổ 3 đề nghị, tỉnh quan tâm quy hoạch, đầu tư thiết chế thể dục thể thao, sân vận động cấp tỉnh đạt chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, quốc gia...

Về lĩnh vực pháp chế, đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc chuyên môn; khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm;

tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của tỉnh về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"... Mặt khác, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp đầy đủ, kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đối với một số tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung chỉ đạo giải ngân vốn theo đúng quy định; trong đó, quan tâm đến các công trình chào mừng Đại hội đảng các cấp; công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất để giải quyết nút thắt cho nền kinh tế.

Về chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, đại biểu các Tổ nhận định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong công tác an sinh xã hội. Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chính sách trên là cần thiết.

Đặc biệt, đối với các dự án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; các đại biểu đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo, xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong khảo sát, tư vấn, lập chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư; rút kinh nghiệm trong phối hợp, rà soát, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chậm tiến độ thực hiện.